

9 ตุลาคม 2558

ผู้ใช้น้ำผู้โชคดีได้รับรางวัลทองคำหนัก 10 บาท โครงการ “จ่ายฟรี ลุ้นฟรี โชคดีทุกเดือน”



โครงการลุ้นโชคทอง จ่ายฟรี ลุ้นฟรี โชคดีทุกเดือน เป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง การประปานครหลวง (กปน.) กับ บริษัท เคนันเตอร์เซอร์วิส จำกัด เพื่อต้องการส่งมอบของขวัญและความปรารถนาดีคืนให้กับผู้ใช้น้ำของ กปน. ที่ชำระค่าน้ำผ่านเคนันเตอร์เซอร์วิส โดย คุณรัตนศักดิ์ โตเม้า เป็นหนึ่งในผู้ใช้น้ำ และผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลใหญ่เป็นรางวัล ทองคำหนัก 10 บาท ซึ่งใช้บริการชำระค่าน้ำประปาผ่านบริการเคนันเตอร์เซอร์วิส เป็นประจำ เนื่องจากมีความสะดวกสบายและ

ยังดีใจที่ กปน. จัดกิจกรรมเพื่อมอบของขวัญให้กับผู้ใช้น้ำอีกด้วย

ด้าน คุณสุชาติ วัฒนา ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาด บริษัท เคนันเตอร์เซอร์วิส จำกัด กล่าวว่า “กิจกรรมนี้สามารถตอบโจทย์ผู้มาใช้บริการได้เป็นอย่างดี ลูกค้าจะสะดวกสบายในการเข้ามาชำระค่าบริการต่างๆ เนื่องจากเคนันเตอร์เซอร์วิสเป็นผู้แทนรับชำระเงิน โดยมีจุดให้บริการที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ทำให้เคนันเตอร์เซอร์วิสสามารถเป็นจุดบริการรับชำระค่าบริการได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการชำระค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า โดยจะเสียค่าธรรมเนียมในราคาที่เป็นมาตรฐานเพียง 10 บาท/ใบเสร็จ และยังได้ลุ้นโชคอีกด้วย ขั้นตอนง่ายๆ ในการร่วมกิจกรรมเมื่อลูกค้าชำระค่าน้ำประปา ผ่านทางเคนันเตอร์เซอร์วิสในเซเว่น อีเลฟเว่น พร้อมแจ็กเก็ตโทรศัพท์ จากนั้นทางบริษัทจะนำเบอร์โทรศัพท์เหล่านั้นมาสุ่มหาผู้โชคดี ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นโอกาสคืนกำไรและตอบแทนสังคมให้ลูกค้าได้มีโอกาสรุ้นโชคและลุ้นรางวัล ซึ่งโครงการ “ลุ้นโชคทอง จ่ายฟรี ลุ้นฟรี โชคดีทุกเดือน” จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 โดยระยะเวลาของโครงการสิ้นสุดลงแล้ว และได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี”



คุณรัตนศักดิ์ โตเม้า (ขวา) ผู้โชคดีได้รับรางวัล และคุณกมลพรรณ โตเม้า (ภรรยา)

กปน. ได้จัดมอบโชคแก่ผู้ใช้น้ำ เพื่อมอบความสุขและคืนกำไร ให้กับผู้ใช้น้ำ โดยจัดกิจกรรมมอบรางวัลสมนาคุณ พนักงานใหญ่ ๑. ประชาชน ซึ่งมี นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการ กปน. มอบรางวัลทองคำหนัก 10 บาท ให้กับ คุณรัตนศักดิ์ โตเม้า อายุ 47 ปี อาชีพลูกจ้างโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ผู้ใช้น้ำในพื้นที่สำนักงานประปาสาขานนทบุรี คุณรัตนศักดิ์ ซึ่งเดินทางมารับรางวัลพร้อมกับภรรยา กล่าวถึงความรู้สึกดีใจและตื่นเต้นว่า “ปกติใช้บริการเคนันเตอร์เซอร์วิส บ่อยมาก เพราะสะดวกอยู่ใกล้บ้าน บ้านอยู่ทำนันทน์ไปทำงานดี 3 ครั้ง ไม่มีเวลามาจ่ายที่สาขาใหญ่ ผมรู้สึกดีใจมาก ไม่น่าเชื่อเหมือนมีคนโทรมาบอกว่าได้รับรางวัล เงินที่ได้รับมานะนำไปใช้หนี้ ”

พร้อมกันนี้ คุณรัตนศักดิ์ ยังบอกเล่าความรู้สึกต่อ กปน. ว่า “ขอขอบคุณ กปน. ที่จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมา อยากให้จัดกิจกรรมดีๆ แบบนี้ต่อไป นอกจากนี้ กปน. มีการพัฒนางานบริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง และมีช่องทางที่หลากหลายเข้าถึงประชาชนมากขึ้น ผมรู้สึกประทับใจจากการใช้บริการของ กปน. เป็นอย่างมาก ขอขอบคุณ กปน. ที่ทำให้ผมและครอบครัวมีชีวิตที่ดีขึ้น”